

สนทนากับ ผวจ.พะเยา ณ วัดจำปาทอง จ.พะเยา

เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๕

## หลวงตารับปากเป็นผู้นำอีก

อันนี้ก็ยังไม่แล้วนะท่านผู้ว่า เกี่ยวกับบ้านเมืองของเราที่ซุลมุนวุ่นวายที่แล้ว ๆ มาพอสงบอยู่ เวลานี้ศาสนาจะขึ้นกับพระ กำลังตั้งกฎข้อบังคับอะไร ๆ จะมาบีบบังคับคนทั้งชาติ สุดท้ายคนทั้งชาติ พระก็ทิ้งธรรมยุตกับมหานิกาย คนทั้งชาติก็เข้ามาหาหลวงตาอีกแล้วนะ ให้หลวงตาเป็นใจกลางเป็นผู้นำ สุดท้ายหลวงตาก็ได้รับปากแล้ว ที่ได้รับปากก็คือ เขาเอาหนังสือที่จะมาบีบบังคับให้นายกเราเช่น ถ้านายกเราเช่นแล้วจะเสียทั้งชาติทั้งศาสนาด้วย เราทราบเรียบร้อยแล้วเราเลยออกสกัดนายก บอกว่านายกไม่ต้องเซ็น เอาขนาดนั้นหลวงตาสั่งเด็ดขาดเลยเถี่ยวะ ขออย่าให้นายกเซ็น

เวลาเขาโจมตีเข้ามา นายกไม่เซ็นเพราะอะไร ให้บอกว่าหลวงตามหาบัวไม่ให้เซ็นให้วางั้นนะ เราเลยออกหน้าทัพแล้วผลักนายกไว้ข้างหลัง เดียวนี้เบาแล้วนายกไม่เกี่ยว เพราะเราสกัดไว้แล้ว ไม่งั้นเขาจะบีบบังคับให้นายกเซ็น ถ้าเซ็นแล้วจะเสียทั้งชาติเสียทั้งศาสนาด้วย เพราะเราพิจารณาเรียบร้อยแล้ว เพราะฉะนั้นเราถึงเข้าสกัดนายกไว้ทันทีเลย ห้ามไม่ให้นายกเซ็น เอานายกไว้ข้างหลัง เราจะออกหน้า เมื่อเขาถามเข้ามาว่าทำไมถึงไม่เซ็น ให้บอกว่าอาจารย์มหาบัวไม่ให้เซ็น แล้วเขาจะมาถามอาจารย์มหาบัวนายกก็อยู่สบาย นี่ละเราออกทัพ ออกแล้ว

เดี๋ยวนี้นายกสบายแล้ว เขามาเล่าให้ฟังเมื่อคืน เรื่องของท่านนายกก็ผ่านไปแล้ว เพราะเราออกสกัดข้างหน้าแล้ว นายกก็ผ่านไปแล้วเขาไม่กล่าวถึง เขากำลังกล่าวถึงหลวงตา เहांพ่อ ๆ อยู่ข้างนอกแต่ไม่กล้าเข้ามาหาเรา เวลานี้กำลังเहांอยู่ข้างนอกทุกอย่าง ทั้งจะปลดหลวงตาบัวด้วยทั้งอะไร ๆ เราก็บอกตรง ๆ ไปเลย เขาพูดมาปากเมฆเขาบอกว่าเขาจะปลดหลวงตามหาบัวออกจากสมณศักดิ์ เขาพูดมาปากเมฆลอย ๆ มายังไม่ได้ขึ้นเวทีไหนเลย เขาพูดมานอกเวที ว่าเขาจะปลดหลวงตาบัวออกจากสมณศักดิ์ ทางนี้ก็ขึ้นลอย ๆ รั้งกัน ให้มาทั้งโคตรเลยมาปลดเรา มันเลยสนุกกันใหญ่ มันตีกันอยู่บนอากาศนะ ทางโน้นเขาก็ลอยมาบนอากาศเขาจะปลดอาจารย์มหาบัว ทางนี้ก็ขึ้นบนอากาศ ให้ยกมาทั้งโคตรเลยมาปลดหลวงตามหาบัว เลยขบขันดี

อย่างนี้ละเห็นไหมละ ขึ้นชดกันอยู่บนอากาศ คอยฟังแต่ว่าจะขึ้นเวทีเท่านั้นเอง เพราะเราปิดนายกเราไว้แล้ว นายกเราก็เรียบร้อยไปแล้วนะ เมื่อคืนเขาก็มาบอกแล้วนะอย่างนั้น คือนายกกับเราประสานกันตลอดเวลาอย่างลับ ๆ นะ ว่านายกเป็นที่เบาใจ เรื่องราวเขาก็ไม่เกี่ยวข้องแล้วเดี๋ยวนี้วางั้น ตั้งแต่เราเข้าสกัด เขาก็ทราบทันทีว่าใครเป็นคนสกัดไม่ให้นายกเซ็น เขาก็ทราบว่านี่เป็นอาจารย์มหาบัว ที่นี้นายกก็เลยสบายเขา

ไม่ได้กล่าวถึงนายกเลย ที่นี้เขาก็เลยโจมตีเรา ทั้งจะปลตอยู่โน้นทั้งจะปลตอยู่บนอากาศ ขบขันดี

ขบขันตอนที่เขาจะปลตหลวงตาบัว เขาว่าอยู่บนอากาศเขายังไม่กล้าขึ้นเวที เขาปลตอยู่ข้างนอก ทางนี้เราก็ออยู่ข้างนอกเหมือนกัน ก็บอกว่าให้ยกโคตรมาเลยมาปลตหลวงตาบัว เขาอยู่บนเวที เข้าทำดีนะ ขบขันดี นายกราสบายแล้ว เมื่อคืนนี้เขามาบอกเรียบร้อยแล้ว ว่านายกเราไม่มีอะไรเขาไม่ได้กล่าวถึงเลย เขามาติดใจกับเราพูดง่าย ๆ เพราะฉะนั้นมันถึงเท่าพอ ๆ

งานคราวนี้หนักนะท่านผู้ว่า งานศาสนาคราวนี้กำลังหนักอยู่เหมือนกัน พอทางบ้านเมืองสงบเรียบร้อยพอสมควรแล้ว ที่นี้ทางศาสนาก็ขึ้น ตอนที่ว่าเขาจะปลตหลวงตาบัว หลวงตาบัวก็บอกว่าให้เขาปลต นี่กำลังเวลานี้คอยรอฟังเหตุการณ์ เราจะคอยจับเอาข้อมูลทุกอย่าง ๆ เรียบร้อยแล้วถึงจะขึ้นเวทีทีเดียว

(ลูกศิษย์..หนังสือพิมพ์ต่าง ๆ สิ่งที่ดีไม่ค่อยลงเท่าไร สิ่งที่ไม่ค่อยดีชอบเผยแพร่)

อ้อ ก็พวกนี้มันไม่มีความดี จะให้มันหาเอาทองคำมาให้หลวงตาบัวมันไม่มาแหละพวกนี้ มันเอาตั้งแต่เรื่องที่จะปลตหลวงตาบัวแหละมา หลวงตาบัวก็ตอบรับไปว่าให้เอาโคตรมาปลต พอดีกันขบขันดี ให้คอยฟังไปก็แล้วกันแต่ข้อสำคัญก็คือได้เตือนแล้ว พี่น้องทั้งหลาย อย่างเป็นทางการก็ออกเป็นปีก ๆ หนังสือที่ส่งให้พี่น้องทั้งหลายเช่น ๆ ที่จะเป็นกำลังอันใหญ่หลวงของชาติไทยเรา ในฐานะที่เราเป็นเจ้าของสมบัติคือพุทธศาสนา อยู่กับหัวใจเราทุกคน จะไม่ยอมให้ศาสนาใด ๆ มาบีบบังคับศาสนาเราได้เป็นอันขาด อันนี้หนักมากอยู่ เป็นเรื่องศาสนาที่จะหาอุบายเข้ามาบีบบังคับเราแล้วยังจะมาบีบบังคับด้วยกฎข้อบังคับต่าง ๆ ปลอมเข้ามาเรื่อยก็มี หาอุบายว่าสมเด็จพระสังฆราชเช่นแล้ว ตีตราสมเด็จพระสังฆราชแล้ว มหาเถรสมาคมก็ยอมรับแล้ว ชูมาหาเรา ที่ไหนก็มาเถอะว่างั้นเลย ขอให้เราได้ข้อมูลเสียก่อน คือหาอุบายชูมา เราไม่ชู มาใกล้ ๆ จับทันทีเลย (หัวเราะ) ไม่ต้องเท่าเพราะมันเท่ามามากแล้ว เหนื่อยเท่า จับเลย เข้าใจไหม เป็นอย่างนั้นแหละ เดียวนี้กำลังรอ อันนี้หนักมากเหมือนกัน

แต่อย่างไรก็ตามเถอะ พุทธศาสนาเป็นหัวใจของพี่น้องชาวไทยเรา เราแน่ใจว่าจะไม่มีการหลุดไม้หลุดมือไปได้เลย ถ้าคอหลวงตาบัวยังติดกับตัวอยู่นะ นอกจากหลวงตาบัวคอขาดก็สุดวิสัย ถ้าคอเรากับหัวเรายังติดกันอยู่นี้ ยังไงก็ต้องฟังกันเสียก่อนละ ฟังเป็นยังไง ๆ เรื่องราวจะต้องทราบกันตอนนี้ เราเป็นแต่เพียงว่ารอจ้งหะอยู่ เมื่อคืนเรื่องราวก็มาแล้ว มาเรื่อย ๆ เรื่องราวอะไรทางโน้นจะส่งมาเรื่อย เราไปอยู่ที่ไหนก็ตามเรื่องราวจะมาถึงเราตลอด ๆ

กำลังของเราทั้งชาติเลยนะที่จะเซ็นกัน คือฝ่ายพระทั้งธรรมยุตมหานิกาย เข้าจับมือกันปึงทันทีเลย แล้วเอาเราเป็นศูนย์กลาง จับมือกันแล้วก็ดึงเข้ามาหาเรา ทีนี้ประชาชนก็จับมือดึงเข้ามาหาเราคนเดียว เวลานี้จึงมาอยู่กับเราคนเดียว เรื่องคราวนี้จะมาอยู่กับเราคนเดียวเป็นหัวหน้าทำ แน่ะ เป็นอย่างนั้นนะ เราก็ยอมรับทันที

เหตุที่ยอมรับอย่างรีบด่วนก็เพราะว่า เขาจะมาจับมือนายกเซ็นละซี ที่แรกเราก็ยังไม่เท่าไร กำลังพิจารณาอะไรอยู่ ทีนี้พอเขาจะมาจับมือนายกเราเซ็น เราทราบทันทีเลย ถ้าจับมือนายกเราเซ็นแล้ว เรื่องจะเสียไปทั้งชาติบ้านเมืองทั้งศาสนา เราจึงต้องรีบสกัดปึงเลย เหมือนออกทัพแล้วว่าจั้นเถอะ ออกแบบไม่รู้ตัวเลยนะ พอเขาจะเอานายกเราไปจับมือเซ็น เราก็ปิดนายกเราไว้ข้างหลัง เราออกหน้าทันที ทีนี้พอเขาทราบเรื่องว่าจับอะไรนายกไม่ได้แล้ว นายกทั้งมาหาเราหมดแล้ว เขาก็เลยปล่อยนายกแล้วมาหาเราพ่อ ๆ เอาเท่า นายกเราสบายแล้วทราบมาแล้ว เขาไม่ถามถึงแล้วเดี๋ยวนี้ สบายแล้ว เรื่องก็มาอยู่กับเราหมด